





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>มะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ch7, hfocus, theactive, pptv, thecoverage, thaipbs)</p> <p>- น.พ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยถึง กรณี สปสช.มีคำสั่งยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์มะเร็งรักษาทุกที่ฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 68 และให้กลับไปใช้ประกาศฉบับเก่า ปี 2566 – 2567 ว่า มาจากการหารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ซึ่งเห็นชอบร่วมกัน ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวจากหน่วยบริการประจำของผู้ป่วยประกอบการเบิกจ่าย แต่ในการเข้ารับการรักษาครั้งแรกที่ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องมีประวัติจากหน่วยบริการประจำตัวมาด้วย ซึ่งเป็นประวัติที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง และสามารถใช้อิทธิพลได้ตามแนวทางมะเร็งรักษาทุกที่ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด</p>	
<p> ฝุ่น PM2.5</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, Chiangmainews)</p> <p>- ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานภาพรวมปริมาณฝุ่น PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ระหว่าง 15.6-86.6 มคก./ลบ.ม. พบเกินค่ามาตรฐานใน 40 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือ รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามลำดับ คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า พื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 14-16 ก.พ. 68 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ส่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 14-18 ก.พ. 68 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 17-20 ก.พ. 68 ภาคตะวันออก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 14-16 ก.พ. 68 ส่วนภาคใต้ ด้อยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- สถานการณ์ในกรุงเทพฯ ล่าสุด 13 กพ. พบว่ามี 5 เขต ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ 1.เขตคลองเตย 2.เขตหนองจอก 3.เขตลาดกระบัง 4.เขตบางนา และ 5.เขตบางขุนเทียน ขอให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะที่ 45 เขต อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, prd., hfocus, newtv)</p> <p>- พญ.อัมพร เภยจุฬพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน กรมอนามัยได้เปิดช่องทางการสื่อสารและตอบข้อซักถามให้กับประชาชน โดยมีสายด่วนกรมอนามัย 1478 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-10 ก.พ. 68 ประชาชนโทรมาสอบถาม 1,051 สาย ร้อยละ 50 เป็นการถามสถานการณ์ฝุ่น และประเด็นการเผาในที่โล่ง รองลงมา คือ วิธีการดูแลและป้องกันสุขภาพจากฝุ่น รวมถึงการใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดพกพาช่วยลดฝุ่นได้หรือไม่ เข้าให้ปากคำเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews, Tnews)</p> <p>- เพจกรมการแพทย์ ยืนยัน ฝุ่น PM 2.5 ที่ไทยและหลายประเทศกำลังเผชิญ สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังและรูขุมขนได้จริง โดย 1. เข้าสู่ผิวหนังผ่านทางรูเปิดของผมหงอกหรือขนได้โดยตรง 2. เข้าสู่ผิวหนังที่อยู่ในภาวะไม่ปกติ (barrier-disrupted skin) และ 3. จับตัวกับสารเคมีหรือโลหะต่าง ๆ ที่สามารถนำพาฝุ่นเข้าสู่ผิวหนังได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวเกิดการอักเสบ มีผื่นคัน และสามารถกระตุ้นให้โรคผิวหนังที่มีอยู่เดิมเกิดกำเริบได้ โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>- นายพรพรหม วิทิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ว่า ช่วง 3 วันที่ผ่านมาอัตราการระบายฝุ่นไม่ดี ทำให้ฝุ่นสะสมจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แม้วันนี้คุณภาพอากาศจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังไปอี 2-3 วันกว่าที่ค่าฝุ่นจะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ถูกระบายออกไป เนื่องจากสะสมหนาแน่นต่อเนื่องมานานหลายวัน คาดว่าประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะเริ่มดีขึ้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>พร้อมรับฟังทุกฝ่ายทบทวนขายเหล้าวันพระ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, CH3Plus, New1, MRGOnline, reporter, คมชัดลึก, มติชน, thecoverage)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยถึงกรณีที่สั่งการให้ทบทวนการขายแอลกอฮอล์ในวันพระ ว่า สธ.เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎระเบียบต่างๆ และควรพิจารณาข้อเท็จจริงร่วมกัน ก่อนหาข้อสรุปที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมและการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งบางคนอาจไม่ทราบว่าวันพระเป็นวันห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกฝ่าย และให้ความสำคัญกับการศึกษาแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาทบทวนข้อห้ามขายแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. โดยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า บทบรรณาธิการ: เมืองไทย ไม่ขายเหล้าวันพระ</p> <p>-ประเทศไทยได้ชื่อในทางเลวร้ายว่ามีอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเกิดจากเมาแล้วขับสูงมาก ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า ช่วงปี 2562-2566 มีคนตายและบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับที่รถยนต์ จักรยานยนต์ รวม 284,253 คน และพบว่าในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องยาวนาน เช่น สงกรานต์ หรือปีใหม่ จะมียอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น พร้อมระบุว่ารัฐบาลไทยไม่เคยตั้งใจแก้ปัญหาความไม่เป็นปกติในสังคมไทยอย่างจริงจัง การไม่ขายเหล้าในวันพระไม่ใช่การแก้ปัญหาคนดื่มเหล้าและก่อเหตุรุนแรงได้ แต่การแก้ปัญหานี้ให้ได้ผลมากที่สุดคือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง และสาเหตุที่ไทยมีปัญหาอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น เนื่องจากแคว้นการเมืองไทยตกอยู่ใต้อิทธิพลของนายทุนผู้จำหน่ายแอลกอฮอล์ รวมถึงนายทุนกลุ่มอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) คอลัมน์ อ่านเอาเรื่อง: ส่งเสริม 'ผิพนัน-ซีเหล้า'</p> <p>-บทความวิจารณ์พรรคเพื่อไทยว่าเปลี่ยนท่าทีหลังเข้ามามีอำนาจ โดยเลี่ยงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เคยหาเสียงไว้ และมุ่งเน้นรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล ขณะเดียวกันกลับผลักดันนโยบายที่ไม่เคยหาเสียง เช่น การเปิดคาสิโน การพนันออนไลน์ เสรี และการผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังพุ่งเป้าไปที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เสนอให้ยกเลิกการแบ่งโซนจำหน่ายแอลกอฮอล์ โดยตั้งคำถามว่ากระทรวงสาธารณสุขควรมีบทบาทส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ไม่ใช่สนับสนุนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ และการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, sondhitalk, New1live, เรื่องเล่าเช้านี้, VoiceTV)</p> <p>-ไพโรวัลย์ วรรณบุตร หรือ แพรรี่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สนับสนุนเลิกกฎหมายห้ามขายสุราวันพระใหญ่ โดยระบุว่าไม่มีประโยชน์ เพราะคนที่อยากดื่มก็หาทางดื่มได้อยู่ดี ขณะที่ข้อเสียคือทำให้คนที่ไม่อินกับศาสนาเกิดความไม่พอใจ และพาลวิจารณ์ศาสนาและนักบวช ทั้งที่กฎหมายดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐ พร้อมชี้ว่ารัฐควรเข้มงวดกับปัญหาที่สำคัญกว่า เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด การพนันออนไลน์ ซึ่งเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย พร้อมย้ำว่าศาสนาที่เข้มแข็งควรโน้มน้าวจิตใจผู้ศรัทธาได้เองโดยไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับ และการนำหลักศาสนามาใช้เป็นกฎหมายอาจยิ่งทำให้คนรู้สึกต่อต้านศาสนามากขึ้น</p>	
<p>สธ. เปิดตัวห่วงใยแห่งแรกของ จ.นนทบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thansettakij, brickinfotv, nationtv, hfocus, thailandplus, the Bangkok insight)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดตัวห่วงใย แห่งแรกของ จ.นนทบุรี ที่ รพ.พระนั่งเกล้า เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งห่วงใยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสุขภาพที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยใน 42 อากาศหรือกลุ่มโรค สามารถรับบริการตรวจสุขภาพ พบแพทย์ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และรับยาได้ฟรี อีกทั้งยังช่วยรวมข้อมูลสุขภาพ ซึ่งจะทำให้การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ การบริหารงบประมาณ และการวิเคราะห์โรคด้วย AI เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยที่ผ่านมาเปิดให้บริการตู้หัวใจแล้ว 4 แห่ง ในเขต กทม. และจะขยายไปยัง รพ.ในสังกัด สธ. อีกกว่า 900 แห่งทั่วประเทศต่อไป</p>	
<p>มอบรางวัล “เกียรติยศคนกล้า”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (cops-magazine)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานมอบโล่รางวัล “เกียรติยศคนกล้า” ให้ผู้ที่ทำความดีให้กับประเทศชาติและสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ โดยได้กล่าวชื่นชมผู้ที่ได้รับโล่รางวัลทุกคน โดยเฉพาะว่าที่ ร.ต.ท. หลุย สุนารี เขียวสลบ จากโรงพยาบาลตำรวจ ที่ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุเพศชายชาวญี่ปุ่นที่หมดสติล้มลงกับพื้นระหว่างท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย พร้อมขอให้รักษาความดีที่ทำเอาไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน เยาวชน และสังคม</p>	
<p>MOPH Refer</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมต่อระบบส่งต่อผู้ป่วย MOPH Refer แล้วเกือบ 100% ออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วถึง 105,051 ใบ เตรียมขยายเชื่อมระบบกับหน่วยงานภายนอกกระทรวง เพื่อประชาชนได้รับบริการอย่างไร้รอยต่อ</p>	
<p>ขอความเห็นเพิ่มสายงานแพทย์แผนจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.ภูเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือ เรื่อง การกำหนดสายงานตำแหน่งแพทย์แผนจีน ในโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สังกัด สป.สธ. ส่งถึงผู้ตรวจฯ เขต 1-12 ประธานชมรม นพ.สสจ. ประธานชมรม รพศ./รพท. ประธานชมรม ผอ.รพช.แห่งประเทศไทย เพื่อขอความเห็นข้อเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและกรอบอัตรากำลัง และส่งให้ สป.สธ. ภายในวันที่ 28 ก.พ.68 ทาง strtmanpower@gmail.com ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและเสนอ คกก. ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
<p>ความก้าวหน้านักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) เพจหมออนามัยซีmouth</p> <p>- นายรัชกี สาริระ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกฯ แพทองธาร ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์รัฐบาล สปน. ในวันที่ (14 ก.พ.) เวลา 10.00 น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้โพสต์เชิญชวนนักสาธารณสุขที่ต้องการไฟล์หนังสือ เพื่อยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตนเอง หรือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการถือป้ายเรียกร้องดังภาพในโพสต์ หน้าหน่วยงานของตนเอง เช่น รพ.สต. สสอ. รพ. สามารถแสดงออกได้ตั้งแต่วันที่ 14 -28 ก.พ.68 ซึ่งขณะนี้ มีเครือข่ายนักสาธารณสุขในแต่ละภาคพร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ มากกว่า 20 จังหวัดแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสรรเสริญ นามพรหม ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. เผย สธ. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับนักสาธารณสุขในประเด็นต่างๆ มาตลอด 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ ค่าตอบแทน ฉ.11 การนับระยะเวลาถือกุญแจเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น การกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ การเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ การขอให้ให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง การปรับให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ การขอให้เพิ่มสายงานคัดเลือกบรรจุ และการขอลอดสายงาน นวค.สธ. ออกจากงานบริการทางการแพทย์ (ว11)</p>	
<p>วาเลนไทน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, js100, amarintv)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันวาเลนไทน์อาจกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกล่อลวงและการใช้ยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน อาจถูกแอบผสมยาลงในเครื่องดื่มโดยไม่รู้ตัว โดยยาเสพติดที่พบบ่อย เช่น ยาเสียวสาว (GHB) ยาเค (Ketamine) ยาอี (Ecstasy) และ สารเสพติดอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์กดประสาทหรือกระตุ้นประสาท ทำให้สูญเสียการควบคุมตัวเอง มีมึนงง สับสนความจำขาดหาย หมดสติ หรือรู้สึกอ่อนแรงผิดปกติ เสี่ยงต่อการถูกล่วง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ละเมียด หรือเกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่อาจทดลองใช้จากการชักชวนของเพื่อนโดยไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งร้ายแรงที่สุดอาจทำให้เสียชีวิตได้</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สพข. เตือนกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเตรียมการสังสรรค์ หรือมีกิจกรรมในช่วงวันวาเลนไทน์ ให้ระมัดระวังตนเองให้มาก หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มจากแก้วที่เปิดทิ้งไว้หรือรับเครื่องดื่มจากผู้อื่นที่ไม่น่าไว้วางใจ ไม่ทดลองใช้สารเสพติดทุกชนิด หากรู้สึกมึนงงหรือมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเพื่อนหรือผู้ที่ไว้ใจเพื่อขอความช่วยเหลือ และนำส่งโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้ หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด รวมถึงสุรา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ บางคนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ทั้งการดื่มแล้วขับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทะเลาะวิวาท และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการทำงานของสมอง ทำให้การตัดสินใจผิดพลาด ขาดสติ และขาดการยับยั้งชั่งใจ เพิ่มความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้อุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มอย่างระมัดระวังอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และหากจะดื่มสังสรรค์ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างเสมอ ขอเน้นย้ำว่า การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thepowernetnetworks)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. ชวนคนไทยส่งความรัก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญให้คนที่รักในวันวาเลนไทน์นี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ แนะนำการเลือกซื้อให้อ่านฉลาก เพื่อเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจ ช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น ให้ดูวันผลิต วันที่ควรบริโภคก่อน วันหมดอายุ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำเตือนและข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร ช่วยให้ได้รับอาหารที่คุ้มค่าสมประโยชน์ ให้ดูส่วนประกอบอาหาร ปริมาณอาหาร และฉลากโภชนาการ ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้ดูเลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหาร</p>	
<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, pptv)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 ก.พ. 68 ไทยมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสม 89,000 ราย และเสียชีวิต 4 ราย มากที่สุดคือเด็กอายุ 5-9 ปี สายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และยังไม่พบการกลายพันธุ์ที่ผิดปกติ กรมควบคุมโรค แนะนำคนไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาด ให้ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ออกเดินทางและซื้อประกันสุขภาพ</p>	
<p>การระบาดของโรคทางเดินหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ในเวทีเสวนา “Prevention First – อุุ่นใจเมื่อป้องกันไว้ก่อน” จัดโดยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันบำราศนราดูร มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ว่า ในปี 2567 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจยังคงเป็นปัญหาสำคัญของคนไทย กรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศเตือนว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ต้องจับตาในปี 2568 ซึ่งรวมถึงโควิด 19 ปอดอักเสบ และ RSV โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุด ขณะเดียวกัน ไวรัส RSV ส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กจำนวนมาก และเริ่มพบการติดเชื้อในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมากขึ้น รวมทั้งโรคปอดอักเสบ มีผู้ป่วยสะสมประมาณ 400,000 ราย กลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือเด็กอายุ 0-4 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ยิ่งกระตุ้นให้โรคทางเดินหายใจรุนแรงและแพร่กระจายง่ายขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด</p>	
<p>สายด่วนอนามัย 1478</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยในช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน กรมฯ ได้เปิดช่องทางสื่อสารและตอบข้อซักถามให้กับประชาชน ผ่านสายด่วน 1478 ทั้งนี้ ตั้งแต่ ม.ค.- 10 ก.พ. 68 พบว่าส่วนใหญ่โทรมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สอบถามข้อมูล เรื่อง สถานการณ์ฝุ่น การเผาในที่โล่ง ร้อยละ 50 รองลงมาคือวิธีการดูแลและป้องกันสุขภาพจากฝุ่น ร้อยละ 35 พร้อมแนะนำให้ประชาชนดูแลป้องกันสุขภาพ โดยติดตามสถานการณ์ PM 2.5 ก่อนออกจากบ้าน ควรอยู่ในอาคารหรือลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกอาคาร หากอยู่ในพื้นที่ฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐานหรือจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฝุ่นสูง ให้ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและอยู่นอกอาคารให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง รวมถึงหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- เสนอบทความ กรม.อนุมัติงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปีงบประมาณ 2569 รวม 2.65 แสนล้านบาท โดยมีค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัว สำหรับคนไทยทุกคน ทุกสิทธิ ทั้งโรคทั่วไป และโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เตรียมเดินทางต่อไปอย่างเข้มข้น เพราะหลักประกันสุขภาพ คือการลงทุน ทุกคนต้องมีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค ถ้วนหน้า</p>	
<p>โครงการ Stand by you</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- รศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. เผย บอร์ด สปสช. เห็นชอบบริการให้คำปรึกษา HIV ในวัยรุ่น ในโครงการ Stand by you (เพื่อนที่เข้าใจพร้อมเคียงข้างคุณ) เป็นทางเลือกเพิ่มเติมของบริการให้คำปรึกษา HIV โดยสนับสนุนภายใต้งบประมาณป้องกันโรคติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2568 เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงการให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรองและไปสู่การให้บริการรับยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อ HIV (PrEP) ง่าย ยานามัย รวมถึงการเข้าถึงการรักษาโดยเร็วที่สุด ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น โดย สปสช. จะสนับสนุนการให้บริการคำปรึกษาออนไลน์ครั้งละ 168 บาท ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการและขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้มากถึง 47,000 คน</p>	
<p>สร้างนวัตกรรม สื่อสมัยหยุดภาวะ “อ้วน” ในเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. ร่วมกับแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สธ. กทม. เครือข่ายคนไทยไร้พุง เครือข่ายคนไทยไม่กินหวาน และเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส จัดงานมหกรรมรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันสุขภาพ ‘อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน’ (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย โชว์ผลงานจากโรงเรียน 19 แห่งทั่วประเทศ พร้อมประกาศสุดยอดโรงเรียนต้นแบบสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมต้นแบบ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...</p>	
<p>การดำเนินงานของ สรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พร้อมด้วย นพ.ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมการประชุมหารือร่วมกับ 6 สมาชิวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางการร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข และร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. พร้อมด้วย ดร.บรรจง จำปา รองผอ.สถาบัน และ นพ.ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ ผู้ช่วยผอ.สถาบัน ร่วมการประชุมการพัฒนาหลักสูตร สำหรับผู้บริหารสถานพยาบาลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ</p>	
<p>MOU การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ จาก 4 สถาบันชั้นนำของประเทศไทย กับพิธีลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน พ.ศ.2568 : จุฬาฯ- รามฯ- ศิริราช- ธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด Harmony in Health และเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 125 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี... ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ณ บริเวณชั้น 22 -23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รับมือสถานการณ์รพ.ค่ายผู้ลี้ภัยชายแดน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ธีรพจน์ พิภน้อย นพ.สสจ.กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หยุดให้บริการของรพ.ค่ายผู้ลี้ภัยในพื้นที่ชายแดน ร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง พังรายงานสถานการณ์พื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จากทีมสสจ.กาญจนบุรี ที่ได้เข้าพื้นที่ไปสำรวจในศูนย์พักพิงฯ นำมาพิจารณาวางแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยของ IRC ต่อไป</p>	
<p>คุณตาเดินได้หลังกายภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>- นายกัมปนาท ชูสุวรรณ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ,ผอ.กองสาธารณสุข ,อสม. ผู้นำ ร่วมลงพื้นที่ด้วยความดีใจ หลังทราบว่าคุณตาเทียมวัย 97 ปี จากป่วยเดินไม่ได้มานานหลายปี ลุกขึ้นเดินได้แล้ว เนื่องจากทาง นายก อบต.เกาะขนุน พร้อมหน่วยงานเพิ่งจะนำอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับกายภาพ มาให้เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 ตอนนั้นคุณตาเทียม ยังเดินไม่ได้ จากอาการป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมานานหลายปี ตอนนีเดินได้แทบเหมือนปกติ ถึงแม้จะยังซ้าอยู่บ้าง</p>	
<p>สนธิกำลังจับต่างด้าวค้ายา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ข่าวเวิร์คพอยต์23, บางกอกทูเดย์, MCOT)</p> <p>ตำรวจภูธรชลบุรีสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ สสอ.บางละมุง กว่า 500 นาย ปฏิบัติการล้างบางปรสิต EP4 ตรวจค้น 115 จุดทั่วจังหวัดชลบุรี แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จากการตรวจค้น จับยึดทรัพย์ อุปกรณ์การเสพยาเสพติด พร้อมหลายเครือข่ายผู้ค้า นักเสพ แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก</p>	
<p>จับเกษตรกรเผาไร่อืด พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงพื้นที่เพลิงไหม้ในพื้นที่การเกษตรไร่อ้อย ม.4 บ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดงควบคุมเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ไร่อ้อยได้รับความเสียหายประมาณ 10 ไร่ ดำเนินคดีเจ้าของแปลงอ้อย ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535</p>	
<p>คนอายุต่ำกว่า 50 ปี เป็นมะเร็งกันเพิ่มขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pantip)</p> <p>- ผลการสำรวจวิจัยครั้งใหญ่กับประชากรนับล้านคนในหลายร้อยประเทศทั่วโลก ชี้ว่าคนหนุ่มสาวอายุน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุยังไม่ถึง 50 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งกันเพิ่มขึ้นถึง 79% ตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ BMJ Oncology ชี้ว่า จำนวนผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่อายุน้อย เพิ่มขึ้นจาก 1.82 ล้านคน ในปี 1990 มาอยู่ที่ 3.26 ล้านคน ในปี 2019 ส่วนจำนวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ทั้งที่ยังอยู่ในวัยเพียง 30-40 ปี เพิ่มสูงขึ้น 27% ทำให้ปัจจุบันมีคนอายุต่ำกว่า 50 ปี ที่ต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรด้วยโรคมะเร็ง มากกว่าปีละ 1 ล้านคนทั่วโลก แม้จะยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดของแนวโน้มอันน่าวิตกกังวล แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ระบุว่าวิถีชีวิตที่ไม่เอื้ออำนวยให้มีสุขภาพดี, การกินอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ, การสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ความอ้วน, และชีวิตประจำวันที่ขาดการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนหนุ่มสาวล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งกันมากขึ้น</p>	